

# Vài nét hồi ký nhân ngày Thọ bát đầu năm tại CỤC LẠC LIÊN HỮU HOA NGHIÊM ĐẠO TRÀNG

Sau một thời gian dài nghỉ Tết, hôm nay ngày Thọ Bát đầu năm, các liên hữu ngưng sinh hoạt mấy tháng, hôm nay gặp lại nhau mừng vui thăm hỏi. Dư âm ngày Tết còn phảng phất đâu đây, cành đào, cành mai vẫn còn tươi thắm, chỉ vài cánh hoa rơi rải rác trên sân chùa. Buổi sáng thọ giới, sám hối, đi quả đường. Buổi chiều có buổi liên hoan nhỏ để toàn thể Đạo Tràng chia tay hai Đạo Hữu Hồng Liên, Tâm Miển từ giả đời sống cư sĩ, xuất gia với pháp danh mới là Phước Liễu và Phước Chiếu.

Lời Thầy phát biểu: Người ta thường nói "Ăn cơm có canh, tu hành có bạn", hôm nay ngày chót hai cô Hồng Liên và Tâm Miển sinh hoạt với Đạo Tràng, Thầy cho phép Đạo Tràng một khoảng thời gian ngắn để phát biểu cảm tưởng, chúc mừng và phỏng vấn hai cô. Viên An phát biểu cảm tưởng như sau:

*Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật*

*Kính thưa Thầy,*

*Kính thưa Quý Cô,*

*Kính thưa toàn thể Liên Hữu có mặt hôm nay,*

*Hôm nay là ngày Thọ Bát đầu tiên năm Nhâm Ngọ cùng lúc đánh giá sự kiện xuất gia của hai Liên hữu Hồng Liên và Tâm Miển, Viên An xin thay mặt Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo Tràng có vài lời cảm tưởng gửi đến hai cô Hồng Liên và Tâm Miển.*

*Thật là một mất mát cho toàn thể Đạo Tràng. Đây là lần cuối hai liên hữu Hồng Liên và Tâm Miển sinh hoạt và đoàn tụ với Liên Hữu. Trong những lần thọ bát tới, chúng ta sẽ thiếu vắng hai đạo hữu*

*thân thương này. Nhất là những hướng dẫn, bảo ban, điều dắt của Hồng Liên trong Đạo Tràng trong nhiều năm qua, tất cả Liên Hữu đều cảm nhận được công đức đóng góp này và chúng tôi nhiệt liệt tán thán công đức này của Hồng Liên trong nhiều năm qua trước Đức Phật A Di Đà. Bù lại sự mất mát này, Cục Lạc Liên Hữu Hoa Nghiêm Đạo Tràng vui mừng hạnh diện có được hai cánh sen Hồng Liên và Tâm Miển đã vượt thoát khỏi bùn nhơ và thời gian tới sẽ đủ nhân duyên nở đẹp rạng rỡ dưới ánh hào quang Đức Phật A Di Đà.*

*Kính thưa hai Cô,*

*Theo tinh thần ý nghĩa kinh Phật đã dạy, xuất gia*

